

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิ (ระบุชื่อคุณวุฒิ/ สาขาวิชา/ สถานศึกษา)	การลาศึกษาต่อ		การเสนอขอแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น		การพัฒนาด้าน (ทักษะวิชาชีพ/ สมรรถนะ)
				วันที่มี คุณสมบัติ ครบ (ว/ด/ป)	ปีคาดว่าจะ ลาศึกษาต่อ	วันที่มี คุณสมบัติ ครบ (ว/ด/ป)	ปีคาดว่าจะ เสนอขอแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง สูงขึ้น	
1	<u>ข้าราชการ (3 คน)</u> นาย ธนาวุฒิ นิลมณี	ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	ปริญญาเอก ม.พระจอมเกล้า พระนครเหนือ	-	-	-	-	หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่อง ทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 2201-2012 (Business Continuity Management Standard:BCS)
2	นางสาว เพชรภรณ์ เพ็ชรแก้ว	รองผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ , ระบบสารสนเทศ ม. รังสิต	-	-	-	-	การพัฒนาเว็บไซต์ การสร้างภาพ กราฟิก
3	นางสาว อ้อยจรรยา พลับจิ้น	หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนัก	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม. ราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	-	-	ทักษะการบริหารงานบุคลากร
4	<u>พนักงานมหาวิทยาลัย (34 คน)</u> <u>งานบริหารทั่วไป</u> นาง อุมามพร สรวลสรศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	ปริญญาโท				กำลังเสนอขอ ระดับชำนาญการ	งานจัดทำแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติราชการ/งานติดตาม

				การจัดการ (การเงิน) มทร. พระนคร				พิเศษ	ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ	
5	นาย	สาคร	พรมจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม. ราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	-	-		ชำนาญการ	การจัดซื้อหรือจัดจ้าง การจัดทำ ร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคา กลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอ จ้าง
6	นาย	ชาวลิต	สมบูรณ์พัฒนากิจ	<u>กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร</u> นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ	ปริญญาเอก การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย ม. พระจอมเกล้า พระนครเหนือ	-	-	-	กำลังเสนอขอ ระดับชำนาญการ พิเศษ	หลักสูตร ALL In One Cybersecurity และหลักสูตร ฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ การตัดสินใจ
7	นาย	โยธิน	หนูแดง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาโท ม.พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ พระนครเหนือ	-		-	กำลังเสนอขอ ชำนาญการ	งานปรับปรุงพัฒนาระบบแจ้ง ปัญหาด้านไอที / ทักษะการเขียน โครงการและระเบียบการจัดซื้อ- จัดจ้าง
8	นาย	เขวงศักดิ์	คงเกิด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาโท ม.พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ	-		-	กำลังเสนอขอ ชำนาญการพิเศษ	การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบ เครือข่าย
9	นาย	แสงสรรค์	ตินารักษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ มทร. พระนคร	-	-	-	ชำนาญการ	หลักสูตร Data analysis /และ จิตวิทยาการบริหารสำหรับ หัวหน้างาน
10	นาย	สุทธิพงษ์	คำแปง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาโท มจพ.พระนครเหนือ	-		-	ชำนาญการ	หลักสูตร Penetration testing และหลักสูตร การอบรมการใช้

								โปรแกรม endnote เพื่อการวิจัย
11	นาย ธีรพงศ์ การะน้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาโท มจพ.ธนบุรี	-		-	ชำนาญการ	หลักสูตร Successful Digital Content Marketing /การปรับ mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
12	นาย ธีรวัฒน์ บุญศรีน้อย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มทร. พระนคร					หลักสูตร Hardening network intro
13	นาย ครรชิต จิตตานวัฒน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาตรี สารสนเทศ มทร. พระนคร					อบรมการใช้โปรแกรม Moble และ WordPress
14	นาย คมจักร คำเสียง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาตรี สารสนเทศ มทร.พระนคร					อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตร Successful Digital Content Marketing
	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ							
15	นาย ปาโมกษ์ รัตนธัญญาภิบาล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ	ปริญญาโท ระบบสารสนเทศ มจพ..พระนครเหนือ	-		-	ชำนาญการพิเศษ	หลักสูตร Web Application Mobile Application, Web server
16	นาย นพณรรจ์ เนตรสกุลณี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาโท ระบบสารสนเทศ มจพ..พระนครเหนือ	-		-	กำลังเสนอขอ ชำนาญการ	Angular-The Complete Guide (2021 Edition)
17	นางสาว ศฤงญา แก้วขิม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	-	ชำนาญการ	หลักสูตร ASP.NET,Database,Mobile app

18	นาย	พรรัชช	นาคกล้า	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาตรี สารสนเทศ มทร. พระนคร					หลักสูตร Flutter (Mobile Native)		
19	นาย	ฉัตรชัย	ทองศิลป์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ปริญญาตรี สารสนเทศ มทร. พระนคร					หลักสูตร Web Application, Database, mobile app		
20	<u>กลุ่มวิทยบริการ</u> นาง			บัวระภา	กลยนิษฐ์	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	-	-	-	ชำนาญการ	พัฒนาทักษะด้านบรรณารักษ์ด้าน บริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการ และอบรมการ สืบค้นฐานข้อมูล
21	นางสาว	โสภา	ไทยลา	บรรณารักษ์ชำนาญการ	ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	-	-	-	กำลังเสนอขอ ระดับชำนาญการ พิเศษ	การวิจัยในงานบรรณารักษ์และ สารสนเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล		
22	นางสาว	ณฤช	บิลอิสมาด	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	-	-	-	กำลังเสนอขอ ชำนาญการ	การพัฒนาทักษะด้านบรรณารักษ์ ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (การใช้งานระบบฐานข้อมูล ออนไลน์)		
23	นางสาว	รัตดา	พุทธศรีเมือง	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี	-	-	-	2565	การใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ		
24	นางสาว	กมล	สุประภารพงษ์	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	-	2565	การวิจัยในงานบรรณารักษ์และ สารสนเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล		

25	นางสาว	สุรีย์วรรณ	กลิ่นทกสุวัฒน์	นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ	ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา ม.ราชมงคล	-	-	-	-	การพัฒนาบุคลากรภาพเพื่องาน บริการ และภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร
26	นาง	สุมาลี	พรเจริญ	นักเอกสารสนเทศชำนาญการ	ปริญญาโท	-	-	-	ชำนาญการ	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / การทำงานวิจัยให้มีคุณภาพ/การ เขียนบทความ/เขียนบล็อก
27	นาย	ธีรพัฒน์	จำลองพิมพ์	นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ	ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	-	2565	การใช้งานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น/การใช้โปรแกรม ระบบห้องสมุด WALAI Auto Lib
28	นางสาว	รุ่งทิwa	อึ้งวะระ	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	-	-	อบรมหลักสูตรการใช้ทักษะและ ภาษาที่ดี
29	นาย	ปฐมพงศ์	จำนงค์ลาภ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ	ปริญญาโท การโฆษณา ม.รามคำแหง	-	-	-	กำลังเสนอขอ ระดับชำนาญการ พิเศษ	การพัฒนากระบวนการผลิตสื่อ การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
30	นาย	กฤษณ์	จำนนิตย์	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ	ปริญญาตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา ม.ราชภัฏเลย	-	-	-	ชำนาญการ	อบรมโปรแกรม Animation powtoon
31	นาย	กิตติ	แย้มวิชา	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ	ปริญญาโท	-	-	-	-	อบรมโปรแกรม Animation powtoon

								ช เน เยูก าว	
					มจพ.พระนครเหนือ				
32	นาย อุเทน พรหมมิ	นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ม.ราชภัฏนครปฐม	-	-	-	ชำนาญการ	อบรมเทคนิคการจัดแสงถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ	
33	นาย นรินทร์ จิตต์มันการ	นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ	ปริญญาโท มจพ.พระนครเหนือ	-	-	-	กำลังเสนอขอ ชำนาญการ	อบรมการออกแบบสื่อกราฟิก/ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานจากเพื่อร่วมงานรวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากหน่วยงานอื่น ๆ	
34	นางสาว จุติมา พูลสวัสดิ์	นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ	ปริญญาโท มจพ.พระนครเหนือ	-	-	-	กำลังเสนอขอ ชำนาญการ	อบรมการออกแบบสื่อกราฟิก/ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานจากเพื่อร่วมงานรวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากหน่วยงานอื่น ๆ	
35	นางสาว ดลวรรณ สุทธิวัฒน์กำจร	นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ	ปริญญาตรี ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ	-	-	-	ชำนาญการ	ศึกษาโปรแกรม Adobe After Effects /โปรแกรม Powtoon	
36	นางสาว มณฑนา ตูยนิษกะ	นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ	ปริญญาโท การออกแบบเพื่อการแสดง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ	-	-	-	กำลังเสนอขอ ชำนาญการ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดองค์ประกอบและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้ทันสมัยและสวย ด้วย Adbbe InDesign	
37	นางสาว ปัญญาพร แสงสมพร	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	ปริญญาตรี วิทยุและโทรทัศน์					ศึกษาโปรแกรม Powtoon/และศึกษาการควบคุมดูแล sound	

	พนักงานราชการ (2 คน)									
38	นางสาว	รัชณี	ต่อเงิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม. ราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	-	-	อบรมเกี่ยวกับงานบุคลากร งาน ประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน และงานจัดการความรู้ KM
39	นาย	กุลภัทร	พลายพลอยรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปวส. มทร.เทคนิคกรุงเทพ	-	-	-	-	อบรมการสร้าง Animation Character ด้วยโปรแกรม Adobe Character Animator 2022
	ลูกจ้างชั่วคราว (21 คน)									
	งานบริหารทั่วไป									
40	นางสาว	ฉันทพร	พิสิฐอมรชัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มทร. พระนคร	-	-	-	-	อบรมหลักการจรรยาบรรณ ออนไลน์ / การจ้องห้องประชุม และหลักสูตร Google meet
41	นางสาว	ตรีเนตร	ข้าขัน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปริญญาตรี บัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์	-	-	-	-	อบรมหลักการใช้ทักษะ ภาษาอังกฤษ /อบรมเพิ่มทักษะ การเขียนหนังสือราชการ การ เขียนงานประชุม และระเบียบ ต่าง ๆ
42	นางสาว	ชนนิกานต์	สมจิตต์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปริญญาตรี มทร. พระนคร					อบรมหลักการใช้ทักษะ ภาษาอังกฤษ /อบรมเพิ่มทักษะ การเขียนหนังสือราชการ และ โปรแกรม Excel
43	นาย	พิศุทธิ์	เมืองใหญ่	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มทร. พระนคร					อบรมการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ และหลักสูตร Successful Digital Content Marketing
44	นางสาว	ศิวิชัยญา	โกคณภัณท์เจริญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม					อบรมหลักการใช้ทักษะ ภาษาอังกฤษ /อบรมเพิ่มทักษะ

			มทร. พระนคร					การเขียนหนังสือราชการ และ โปรแกรม Excel
45	นางสาว อิตาทิพย์ เชื้อมั่น	กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ				อบรมการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ หลักสูตร Successful Digital Content Marketing
46	นาย ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์		นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต				หลักสูตร Successful Digital Content Marketing
47	นาย พัฒนกร แทนวิมล		นักเอกสารสนเทศ	ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ				อบรมการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ หลักสูตร Successful Digital Content Marketing
48	นางสาว กัญญาภัค รัศมีโรจน์		นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต				อบรมการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ หลักสูตร Successful Digital Content Marketing
49	นางสาว นารีนาท แก้วรุ่งเรือง	กลุ่มวิทยบริการ	บรรณารักษ์	ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา				อบรมหลักการใช้ทักษะและภาษา ที่ดี
50	นางสาว อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว		บรรณารักษ์	ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา				อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
51	นางสาว ศิริลักษณ์ แทนวิมล		นักเอกสารสนเทศ	ปริญญาตรี				การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องาน

				บรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฏสวนสุนันทา					บริการ
52	นางสาว	ธารทิพย์	ศรีประสงค์	นักเอกสารสนเทศ	ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฏสวนสุนันทา				โปรแกรมการใช้ระบบงาน ห้องสมุด เช่น E-book เป็นต้น
53	นาง	ศิวะพร	อัคคีโรจน์	นักเอกสารสนเทศ	ปริญญาตรี บัญชี ม. ราชภัฏสวนสุนันทา				อบรมหลักการใช้ทักษะและภาษา ที่ดี
54	นาย	วิฑูรย์	ศิริพันธุ์	นักเอกสารสนเทศ	ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม. ราชภัฏสวนสุนันทา				โปรแกรมการใช้ระบบงาน ห้องสมุด เช่น E-book เป็นต้น
55	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ								
55	นาย	นายกรวิชัย	พิบูรณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปริญญาตรี สารสนเทศ มทร. พระนคร				อบรม ASP NET Core Web API (Version 3) With, Entity Framework,Blazor Angular React
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา									
56	นางสาว	ณิกานต์	พันธ์บัวหลวง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปริญญาตรี การจัดการ				การฝึกอบรมเทคนิคการเขียน รายงานการประชุม และการ ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือ ติดต่อราชการ
57	นาย	วรลักษณ์	มิชัยเจริญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปริญญาตรี สารสนเทศ มทร. พระนคร				การฝึกอบรมเทคนิคการเขียน รายงานการประชุม และการ ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือ ติดต่อราชการ
58	นาย	ศักดิ์เทพ	จำนงค์ลาภ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปริญญาตรี มทร. พระนคร				อบรมหลักการใช้ทักษะและภาษา ที่ดี และอบรมการจัดแสงถ่ายภาพ ในสตูดิโอ

									๑๕๐๑/๒๕๖๖
59	นาย พงศกร โพธิ์งาม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปริญญาตรี สารสนเทศ มทร. พระนคร						การเขียนภาษาอังกฤษและ หลักสูตรการแปลภาษาอังกฤษ
60	นาย ปิยะนนท์ ศุภจรรย์วิชัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปริญญาตรี สารสนเทศ มทร. พระนคร						อบรมหลักการใช้ทักษะและภาษา ที่ดี และอบรมการจัดแสงถ่ายภาพ ในสตูดิโอ

